

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

VŨ THỊ THU HUYỀN(*)

TÓM TẮT: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại đồng thời cũng là một nhà tư tưởng lớn. Tư tưởng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong cách mạng là một trong những tư tưởng lớn, vừa có giá trị về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa như những bài học kinh nghiệm, những chỉ dẫn quý báu trong hoạt động thực tiễn.

Từ khóa: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

ABSTRACT: President Ho Chi Minh is a great leader and also a great thinker. Ho Chi Minh's ideology has become the foundation, the guide for all the activities of the Party and the Vietnamese revolution. In particular, Ho Chi Minh's thought about the leadership role of the Communist Party of Vietnam for the people in the revolution is one of the great ideologies. It is both theoretically valuable and meaningful such as experienced lessons and valuable guidances in practical activities.

Key words: Leadership role of the Party for the people.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Được thành lập trong phong trào cách mạng của quần chúng, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, Đảng là chủ thể lãnh đạo, còn quần chúng nhân dân là đối tượng chịu sự lãnh đạo đó. Đảng có vai trò là người lãnh đạo quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã phát huy được vai trò lãnh đạo của mình, từ đó có được lòng tin của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay vẫn còn không ít những tồn

tại, khuyết điểm, yếu kém chưa được khắc phục. Điều này đã làm suy giảm uy tín, vai trò, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Trong bối cảnh thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Đảng đối với quần chúng nhân dân. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong cách mạng góp phần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của Đảng đối với quần chúng nhân dân, từ đó vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

(*)Thạc sĩ. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

2. NỘI DUNG

2.1. Đảng Cộng sản là người lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử các phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam ta trong thời kỳ cận - hiện đại đã chứng minh rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Nhưng sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân chỉ có thể phát huy và trở thành lực lượng vật chất khi có sự lãnh đạo của Đảng. Sự nghiệp cách mạng cũng chỉ có thể thành công được khi có Đảng dẫn dắt. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện của nước mình mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.391). Đúng vậy, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do quần chúng nhân dân quyết định. Nhưng sự nghiệp cách mạng ấy chỉ có thể thực hiện được khi có Đảng dẫn đường, Đảng lãnh đạo, Đảng giác ngộ lý tưởng cộng sản cho quần chúng nhân dân.

Đảng Cộng sản lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cách mạng vô sản và khi cách mạng giải phóng dân tộc thành công, giành được chính quyền, Đảng lại tiếp tục lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vai trò và trách nhiệm lãnh đạo thuộc về Đảng Cộng sản. Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhằm xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Như vậy, cả trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đều thể hiện rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân. Ở đó, Đảng là nhân tố thúc đẩy, phát huy

và nhân lên sức mạnh của quần chúng, làm tăng hiệu quả hoạt động của quần chúng, còn bản thân sự nghiệp hoạt động cách mạng là của quần chúng và do quần chúng quyết định. Hồ Chí Minh đã đánh giá: thành công của Đảng ta là ở chỗ Đảng ta đã tổ chức và phát huy được lực lượng cách mạng của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Kết luận này nói lên đầy đủ nhất vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng. Hơn nữa, Người xác định rõ vai trò và trách nhiệm lịch sử của Đảng đối với quần chúng nhân dân trong điều kiện Đảng đã giành được chính quyền: “Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.141).

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân, trước hết được thể hiện ở chỗ *Đảng hoạch định đường lối, chủ trương đúng đắn để định hướng phong trào hoạt động của quần chúng nhân dân.*

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân trước hết và cao nhất được thể hiện thông qua các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng.

Đường lối cách mạng chính là khoa học và nghệ thuật lãnh đạo của Đảng. Nó xác định mục tiêu, phương hướng và những giải pháp cơ bản của cách mạng trong những giai đoạn nhất định để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thành công. Đường lối còn là cơ sở để định ra các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Việc xây dựng đường lối của Đảng là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi nó không chỉ là sinh mệnh của Đảng mà còn là vận mệnh của cả dân tộc. Do vậy, một mặt đường lối phải đúng đắn khoa học, phản ánh được quy luật phát triển khách quan của xã hội. Mặt khác đường lối phải phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân mới là đường lối cách mạng chân chính.

Do vậy đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng phản ánh đúng nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân thì sẽ có khả năng đi

vào cuộc sống và được quần chúng nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện. Còn nếu những chủ trương, chính sách không phản ánh kịp thời, đúng đắn, không xuất phát từ lợi ích chính đáng, không vì hạnh phúc của nhân dân, hơn nữa còn đi ngược lại với nguyện vọng chân chính của nhân dân thì sẽ sai lầm, không bao giờ được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Nhân dân chỉ tin và đi theo Đảng làm cách mạng khi thấy lợi ích của mình được thực sự đem lại. Là đại biểu cho lợi ích của giai cấp và của nhân dân, Đảng phải hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, từ đó được nhân dân gửi gắm niềm tin yêu kính phục; cũng nhờ đó mà Đảng xác lập được chỗ đứng vững chắc trong lòng dân tộc. Điều đó đòi hỏi mọi quyết sách của Đảng phải được xuất phát từ lợi ích của nhân dân và bằng thực tiễn hoạt động của mình, phục vụ nhân dân. Nói cách khác, nhân dân là đối tượng phục vụ của Đảng; phục vụ lợi ích của nhân dân là mục đích tôn chỉ của Đảng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.289).

Như vậy, phụng sự lợi ích cho nhân dân, đường lối chủ trương của Đảng sẽ đi vào lòng dân, được quần chúng nhân dân hưởng ứng đón nhận và tự giác thực hiện, vai trò lãnh đạo của Đảng qua đó mới được thực hiện trên thực tế.

Không chỉ là người lãnh đạo hoạch định đường lối, chủ trương đúng đắn để định hướng phong trào hoạt động của quần chúng mà Đảng còn *tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện đường lối của Đảng đề ra*.

Việc Đảng viên đưa đường lối của Đảng vào quần chúng nhân dân và toàn bộ các ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của quần chúng nhân dân được đưa vào đường lối của Đảng là một tất yếu trong mối quan hệ biện chứng giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Bởi vì, chính phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng nhất biến đường lối của Đảng

thành hiện thực, tạo nên những thắng lợi trong cách mạng.

Để có thể biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của toàn thể nhân dân, Hồ Chí Minh còn căn dặn cán bộ, đảng viên luôn phải vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, và trước mỗi công việc muốn được dân đồng tình ủng hộ, phải tìm cách giải thích cho nhân dân hiểu, nhân dân tán thành. Người dạy: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.286). Nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích cho họ mà phải làm. Từ đó mà sáng tạo ra những phương thức, cách thức hành động để đạt hiệu quả cao nhất trong việc tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện đường lối của Đảng. Tuy nhiên, cách thức vận động phải phù hợp với trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm, tình hình thực tế của quần chúng. Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Phải kiên quyết tẩy bỏ bệnh quan liêu xa rời nhân dân, xa rời thực tiễn”.

Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc cao nhất trong chỉ đạo thực tiễn, trong triển khai đường lối chính sách của Đảng là phải luôn luôn do quần chúng kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không.

Mặt khác, việc thực hiện thành công hay thất bại của chính sách còn do tổ chức công việc, lựa chọn cán bộ và do công tác kiểm tra. Ba điều ấy sơ sài không đồng bộ, không chặt chẽ thì đường lối, chính sách hay mấy cũng vô ích. Do vậy, “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành như thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.290).

Trong quá trình triển khai việc thực hiện đường lối của Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu phải hết sức tôn trọng ý kiến đóng góp của quần chúng, không được có thái độ “bịt mồm quần chúng”. Sự tôn trọng và tiếp thu một cách nghiêm chỉnh ý kiến xây dựng của quần chúng không chỉ là để Đảng với dân hiểu nhau, gần nhau, mà còn giúp cho các tổ chức Đảng, đảng viên nhận rõ được những sai lầm thiếu sót của mình mà sửa chữa, làm cho Đảng với dân thêm gắn bó và thể hiện sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

2.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, diễn ra trong điều kiện có nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết về Đảng, về dân, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là sự tác động của nền kinh tế thị trường, sự ảnh hưởng xấu từ cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới, đặc biệt là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bên ngoài bằng các thủ đoạn diễn biến hòa bình hết sức tinh vi, phức tạp và đặc biệt quan trọng hơn nữa là vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên... Tất cả điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân ở Việt Nam hiện nay.

Trong điều kiện ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Là cơ sở lý luận giúp cho Đảng và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn tính cấp thiết phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong công cuộc đổi mới đồng thời tư tưởng của Người còn có ý

nghĩa thực tiễn to lớn đối với việc củng cố và phát huy mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân trên thực tế hiện nay. Bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân chính là cơ sở lý luận quan trọng trong việc hoạch định mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ tư tưởng của Người, Đảng cần đặc biệt coi trọng và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân trong điều kiện mới. Để có thể giữ vững và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay thì vấn đề quan trọng là mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong quá trình xây dựng và thực hiện đều phải quán triệt chặt chẽ bốn vấn đề cơ bản có tính chất nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, Đảng cần phải thực sự coi trọng nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, phải vì dân, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân.

Thực chất, nội dung cốt lõi của vấn đề này chính là Đảng cần phải coi dân là gốc của cách mạng, là người chủ của đất nước, sự nghiệp cách mạng thành công hay thất bại, đều phụ thuộc vào nhân dân; đồng thời, sự nghiệp cách mạng phải vì lợi ích chính đáng của nhân dân mà phục vụ.

Lịch sử đã chứng minh rằng một chế độ chính trị - xã hội chỉ tồn tại được khi nào nó có khả năng tập hợp, đoàn kết được quảng đại quần chúng nhân dân. Trong những giai đoạn cách mạng trước đây, sở dĩ Đảng ta luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình vì Đảng đã xuất phát từ đường lối “lấy dân làm gốc”. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bài học đó vẫn còn nguyên giá trị. Song, vấn đề quan trọng ở đây là, Đảng không phải chỉ nêu khẩu hiệu “lấy dân làm gốc”, hay thực hiện một cách hời hợt, chung chung. Mà điều quan trọng nhất là Đảng phải biết biến tư tưởng

trở thành hành động, tư tưởng phải được thể hiện một cách sinh động, nhất quán trong mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, trong hành động thực tiễn hàng ngày, hàng giờ của Đảng.

Thứ hai, Đảng cần phải thực sự dựa vào dân, biết phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh còn nhiều lần chỉ ra rằng, cách mạng thành công là do quần chúng nghe theo Đảng, mà quần chúng nghe theo sự lãnh đạo của Đảng là vì Đảng dựa vào quần chúng. Vì vậy phải dựa vào quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, nếu không thì sẽ thất bại.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, Đảng ta luôn coi trọng và phát huy bài học “dựa vào dân” lấy đó làm cơ sở cho việc xây dựng đường lối, chủ trương phát triển đất nước và cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Công cuộc đổi mới đất nước với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế đối ngoại mở rộng v.v. tất cả đều hết sức mới mẻ và khó khăn đối với một đất nước đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu lại phải gánh chịu nhiều hậu quả của chiến tranh để lại như nước ta. Để lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện được thắng lợi công cuộc đổi mới, thì lẽ dĩ nhiên, Đảng phải biết dựa vào quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân. Song, vấn đề đặt ra ở đây là Đảng dựa vào quần chúng nhân dân là dựa như thế nào?

Có thể nói, Đảng dựa vào quần chúng nhân dân trước hết là Đảng phải biết nghe dân. Đảng phải luôn biết lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân. Trong hoạch định đường lối chính sách, Đảng phải đem ra để dân bàn bạc,

xin ý kiến của quần chúng nhân dân. Bởi vì, nếu không làm như vậy thì Đảng không thể biết được đường lối, chủ trương của Đảng đã đúng, đã phù hợp với thực tế, hợp với lòng dân hay chưa.

Thứ ba, Đảng cần phải phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới phát triển đất nước.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, Hồ Chí Minh đã nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức nhân dân làm chủ. Tức là cán bộ và nhân viên từ cấp trên đến cấp dưới là đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.382). Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng không ngoài mục đích cao cả là phục vụ nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng chính là để tập hợp nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của dân để định ra chủ trương, đường lối và tổ chức nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Chính vì vậy, theo Người, việc gì cũng cần hỏi ý kiến dân chúng, cần dân chúng bàn bạc. Người yêu cầu, một mặt Đảng phải luôn xét lại những nghị quyết, chỉ thị, mặt khác nếu nghị quyết gì mà dân chúng cho rằng không phù hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Với một niềm tin sâu sắc vào nhân dân, Người chỉ ra rằng: “Mỗi một khẩu hiệu, mỗi một công tác, mỗi một chính sách của chúng ta phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải theo nguyện vọng của dân chúng” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.333). Từ đó, cho thấy sự lãnh đạo của Đảng đối với dân suy cho cùng là tạo điều kiện để nhân dân trở thành người làm chủ, có khả năng làm chủ bản thân và xã hội của mình.

Quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh đã được Đảng ta tiếp thu, kế thừa và phát huy trong công cuộc đổi mới. Ngày nay, để phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, tổ chức cho nhân dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội thì trước hết Đảng và Nhà nước phải coi trọng giáo dục nâng cao đạo đức, trình độ dân trí cho nhân dân. Có dân trí cao, nhân dân mới có cơ sở nhận thức đúng quyền và nghĩa

vụ công dân của mình; mới có điều kiện và khả năng chủ động đóng góp vào quá trình đề ra các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; mới có đủ khả năng và trình độ để đấu tranh để bảo vệ những quan điểm đúng đắn; mới có thể giám sát được đảng viên, cán bộ, các tổ chức, các cơ quan Đảng và Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh, việc nâng cao trình độ dân trí, Đảng còn phải đảm bảo cho mọi người dân được thông tin kịp thời, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; đồng thời các cơ quan chính quyền phải có chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, vướng mắc của dân, phải định kỳ thông báo, báo cáo những công việc trước dân, tổ chức cho dân phê bình, đóng góp ý cho cán bộ. Đảng viên và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân.

Thứ tư, Đảng cần phải thực sự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân tin vào đường lối xây dựng và phát triển đất nước của Đảng, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới.

Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện lời dạy của Người, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, trong đường lối của mình, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chương trình, chính sách để không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và coi đó là nhiệm vụ trung tâm qua các thời kỳ. Và thực tế rằng, trên chặng đường hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự nỗ lực của toàn dân cùng với những thành tựu đất nước đạt được đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, phong phú hơn thì vẫn còn đó những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm. Trong khi ở nhiều nơi, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều yêu cầu thiết yếu của quần

chúng chưa được bảo đảm, thì có những cán bộ, đảng viên chỉ lo thu vén cá nhân, xoay xở làm giàu; thậm chí một số người còn lợi dụng chức quyền để đục khoét, vơ vét của cải của Nhà nước, của tập thể, trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội. Có lẽ đây là điều mất mát lớn nhất trong tình cảm của nhân dân, là điều mà nhân dân cảm thấy xót xa, buồn phiền nhất.

Sự tồn tại thực tế của những hạn chế trên đã từng bước làm xói mòn lòng tin của nhân dân dành cho Đảng cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng. Chính vì vậy, trong điều kiện hiện nay, để giữ vững niềm tin của dân đối với Đảng cũng như đảm bảo vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng, đòi hỏi Đảng phải luôn luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, từ đó làm cho quần chúng nhân dân tin vào đường lối xây dựng và phát triển đất nước của Đảng, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Muốn vậy, Đảng cần phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa quan trọng của vấn đề chăm lo đời sống nhân dân, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng về vấn đề này, luôn coi việc chăm lo lợi ích, hạnh phúc của nhân dân là mục đích thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của Đảng, là một nội dung quan trọng trong hoạt động của Đảng và các cơ quan nhà nước. Đồng thời, cần có kế hoạch thực tế, có biện pháp cụ thể và tích cực để phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm đời sống của nhân dân. Bởi lẽ, trong điều kiện hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về quan điểm quần chúng, về quyền làm chủ của nhân dân cũng đều là vô nghĩa và không có sức thuyết phục. Có làm được như vậy, thì quần chúng nhân dân mới tin tưởng, gắn bó, ủng hộ Đảng nhiều hơn và do đó sức mạnh của Đảng sẽ được nhân lên nhiều lần.

3. KẾT LUẬN

Trong suốt cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm sức lãnh đạo, rèn luyện Đảng, đã để lại cho các thế hệ của Đảng di sản tư tưởng lớn lao. Tư tưởng của Người có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác Đảng trong thời kỳ đổi mới. Để có thể thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới thì Đảng cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân trên cơ sở tư tưởng Hồ

Chí Minh. Điều này, vừa giúp cho cách mạng nước ta vượt qua những nguy cơ và thách thức trong tình hình mới vừa đảm bảo cho Đảng luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, đồng thời phát huy được sức mạnh, mọi tiềm năng sáng tạo và tinh thần làm chủ của nhân dân, hoàn thành được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” mà Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong (2006), *Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới*, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.
2. Trần Đình Huỳnh – Phan Hữu Tích (1995), *Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng xây dựng chính quyền*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
3. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 5, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
4. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 9, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội
5. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 15, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội

Ngày nhận bài: 17/8/2017. Ngày biên tập xong: 11/12/2017. Duyệt đăng: 02/01/2018